

# ด่วนมาก

ที่ มท 0311.1/ว 472



กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กท 10200

3 มีนาคม 2540

เรื่อง การสำรวจตรวจสอบและกำหนดเขตท้องที่การปกครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

- อ้างอิง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0409/ว 639 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2528  
2. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0311.1/ว 3307 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2539

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่มีปัญหาพิพาทแนวเขตการปกครอง จำนวน 1 ชุด

ตามที่กรมการปกครอง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการฝ่ายปกครอง เรื่อง การสำรวจตรวจสอบและกำหนดเขตท้องที่การปกครอง เพื่อชี้แจงระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเขตท้องที่การปกครองของจังหวัดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 55 จังหวัด ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2540 โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 4 ศูนย์ภาค คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ นั้น

กรมการปกครองได้ประมวลสรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 ศูนย์ภาคแล้ว ปรากฏว่ามีสภาพปัญหา ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาหลักที่เป็นสาเหตุทำให้การกำหนดเขตท้องที่การปกครองล่าช้า คือ เกิดปัญหาพิพาทแนวเขตกับท้องที่ข้างเคียงซึ่งยังไม่อาจหาข้อยุติปัญหาแนวเขตได้ ฉะนั้น เพื่อให้การสำรวจตรวจสอบและกำหนดเขตท้องที่การปกครองของทุกจังหวัดแล้วเสร็จโดยเร็ว จึงให้ถือปฏิบัติกรณีเกิดปัญหาพิพาทแนวเขตการปกครอง ดังนี้

- กรณีเกิดปัญหาพิพาทแนวเขตการปกครองระหว่างอำเภอภายในจังหวัด ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครอง โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0409/ว 639 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2528 อย่างเคร่งครัด
- กรณีเกิดปัญหาพิพาทแนวเขตการปกครองระหว่างจังหวัด ให้แต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครอง โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวข้างต้น และหากการพิจารณาไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

3. เมื่อจังหวัดได้ข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกแนวเขตการปกครอง ตำบล กิ่งอำเภอหรืออำเภอ และจังหวัด ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดเขตตำบลจำนวนอย่างละ 2 ชุด พร้อมแผนที่แสดงแนวเขตการปกครองตำบล กิ่งอำเภอหรืออำเภอ และจังหวัดรายงานกระทรวงมหาดไทย

อนึ่ง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เร่งรัดการจัดทำแนวเขตการปกครองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้เพราะแนวเขตการปกครองตำบลมีความสำคัญ ที่จะป้องกันปัญหาความขัดแย้งแนวเขต ในกรณีต้องยกฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น และยังเป็นหลักฐานสำคัญใช้สำหรับอ้างอิงเขตอำนาจต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทยจึงขอกำชับให้ทุกจังหวัดเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นการด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ผลเป็นประการใด รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบความก้าวหน้าทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะแล้วเสร็จทุกอำเภอ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

โทร. (02) 2229887

โทรสาร (02) 2229630